

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ปากยกแห่ก่อกวน

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๘ ทองคำได้ ๑๐ บาท ๑ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๐๐ ดอลลาร์ ฟัน้องทั้งหลายให้ต่างพยายามนะ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะตั้งเนื้อตั้งตัวกันทั้งประเทศเลย เพราะเอนกเอนกทั้งประเทศ จะจมนก็จะจมนทั้งประเทศ เวลาฟันฟูขึ้นมากก็ต้องฟันฟูด้วยกันทั้งประเทศนะ ถ้าไม่จมนจะไปไม่รอด คราวนี้เป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ่ง การมีผู้นำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ แม้แต่สัตว์ก็ยังมีผู้นำ ผู้นำนี้สำคัญมาก ถ้าไม่มีหัวหน้าพาเคลื่อนพาย้าย ก็ไม่ทราบจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหน ๆ โลเลโลกเล็ก แล้วก็เสี่ยงต่อความเสื่อมความล่มจมได้ เมื่อมีผู้นำแล้วก็ก้าวเดินตามผู้นำ

ผู้นำทางชาติบ้านเมืองเราเวลานี้ก็รู้สึกว่าราบรินดี ผู้นำเราปัจจุบันนี้ เวลาที่สมกับตั้งหน้าตั้งตาสะสมบัตติเงินทองข้าวของมาจากที่ไหน ๆ ส่วนใหญ่ก็ออกจากหุ้มนั้นแหละ มากระจายทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนอยู่เวลานี้ ออกทั่วประเทศ ออกพิมพ์ใบโฆษณากระจายทั่วประเทศเป็นเงินเท่าไรคิดดูซิ ไร่ร้อยล้านอย่ามาพูดนะ ถ้าว่าพันล้านขึ้นไปเราจะเห็นด้วย เงินจำนวนเหล่านี้เป็นของมีเจ้าของ เจ้าของเสียเองเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา นี่เราสรุปความเอาเลยนะ สละมาเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา แล้วก็ได้เป็นขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งสมบัติเหล่านี้แหละมาเป็นนายก นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร นี่โคยเงินมาจากหุ้ขนาดไหน

มีใครรู้ใหม่ที่โคยมานั้นหมดมากน้อยเพียงไร ให้ดูตามสถานที่ต่าง ๆ ถนนหนทางทุกซอกทุกมุม มีแต่เงินทองพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ประกาศให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากันว่า ท่านผู้นี้จะเป็นผู้สมัครรับใช้ชาติของเรา จำนวนสักเท่าไรออกมาจากสมบัติของตัวเองทั้งนั้น ยังไม่เสียหาย ก็เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา แล้วก็สมประสงค์ด้วย สมที่มีความมุ่งหมายไว้อย่างนั้น โดยพี่น้องชาวไทยเห็นชอบด้วยแล้วก็หย่อนบัตรลงให้ บัตรนี้เป็นของพี่น้องชาวไทยเราที่หย่อนลงด้วยความสมัครใจ ไม่ได้หย่อนลงด้วยการถูกบีบบังคับแต่อย่างใด

เพราะฉะนั้นผู้นำคนนี้ จึงเป็นผู้นำที่สะอาดมาแต่ดั้งเดิม เงินก็เป็นเงินเจ้าของ ออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่า เจ้าของหรือคุณทักษิณนี้ต้องการเป็นผู้นำหรือจะว่าเป็นบ้อยพี่น้องชาวไทยเรา พูดได้ทั้งนั้น เพราะพูดตามหลักความจริง คำว่าเป็นบ้อยก็คือมาช่วยเหลือลูกลาก จะไม่เรียกว่าบ้อยยังงั้น นายก็อยู่สบายละซี บ้อยก็จุดก็ลากแบกขึ้น นายอยู่สบาย พวกเราพวกอยู่สบาย พวกอยู่จิต ๆ ซิด ๆ ไม่ได้หน้าได้หลังอะไร ทางนั้นทั้งลากทั้งเข็นทั้งแบกทั้งหามขึ้นมา นี่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายจะว่า

ไฉน นำ ดิ่ง จุง ลากไป เรียกว่าผู้นำ ที่จุงลากไปเช่นไปหนักไหม เมื่อหนักอย่างนั้นก็นั้น ละบ้อยของพวกเรา แแบกพวกเรานักไหม คน ๖๒ ล้านคน นายกรัฐมนตรีแบกผู้เดียว เกือบเป็นเกือบตายเห็นไหม นี่ตามหลักความจริง แแบกชาติแบกเมืองทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ นี้เป็นผู้ออกหน้า เป็นผู้เสียสละทุกด้านทุกทาง เราเป็นแต่เพียงผู้ฟัง ๆ แล้วค่อยดำเนิน ตามไปเท่านั้นแหละ

ก็รู้สึกว่ารบรื่นสะอาดสะอ้านตั้งแต่ต้นมา ไม่มีการลี้ ๆ ลับ ๆ สกปรกโสมมดั่ง ที่เคยปฏิบัติกันมา มันเคยปฏิบัติกันมา นี่ละธรรมต้องไปตรง ๆ กลาง ๆ อย่างนี้ เห็น ไม่เห็นก็ตามความจริงมีอยู่ ไม่มีที่แจ้งไม่มีที่ลับ เป็นความจริงตลอดเวลาทั้งในที่แจ้งที่ ลับ กาลเวลาใดเป็นความจริงตลอด เมื่อทำลงไปในการสถานที่นั้น ๆ ทั้งที่แจ้งและที่ ลับ เรียกว่าผู้นี้เป็นผู้สะอาด ในความรู้สึกและสายตาประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้ง ประเทศนี้ว่า การหย่อนบัตรให้คุณทักษิณคราวนี้ไม่ได้ถูกบีบบังคับแต่ประการใด เป็น ความสมัครใจของพี่น้องชาวไทยเรา หย่อนบัตรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จนกระทั่งได้เป็น นายกรัฐมนตรีขึ้นมา ด้วยมือชาวสะอาดของนายเอง คือคุณทักษิณ ชินวัตร และด้วย น้ำใจที่สะอาดของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายออกพอใจ หย่อนบัตรให้ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ

แม้เช่นนั้นเราก็ยังได้ยิน ฟังซิเราไม่ได้หาเรื่องใส่ใครนะ ก็ยังได้ยินจนได้ จะเป็น ปากสกปรกหรือปากสะอาดก็ให้สังเกตดูปากนี่นะ หาเรื่องหาราวว่าคุณทักษิณจ้างคนไป หย่อนบัตรให้คนหนึ่งดูว่า ๕ หมื่นบาทว้างอัน อันนี้หลงตาไม่ไปเห็น แต่บรรดาลูกศิษย์ ลูกห่านำมาพูดถึงชั้นความจริงที่ว่า ทางบรรดาผู้แทนทั้งหลายก็จะฟ้องร้องปากสกปรก นี้ ปากหาเรื่อง ได้ยินมาอย่างนั้นนะ แต่เดี๋ยวนี้ยังระงับกันอยู่ว่าไม่ฟ้อง ฟ้องหาอะไร ถ้า ฟ้องก็ปากสกปรกนั่นเอง ฟ้องปากสกปรกอะไร ปากสกปรกหาเรื่องต่อคนทั้งชาติ หา เรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังช่วยชาติบ้านเมืองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ มาหาเรื่อง อะไร ต้องหาเรื่องปากสกปรกที่มันหาเรื่องใส่ท่านเหล่านี้ ประชาชนเขาหย่อนลงด้วย ความบริสุทธิ์ใจทุกคน ใคร เอ้า มาบอกกับหลงตาบักก็ได้ ในฐานะหลงตาบักเป็น พระจะไม่เอนไม่เอียง จะพูดตามหลักความจริงดั่งที่พูดอยู่เวลานี้ ว่าใครถูกบังคับ และ ใครนายกรัฐมนตรีได้เอาเงินไปจ้าง ทราบว่าคนละห้าหมื่น ๆ ให้ไปหย่อนบัตร ๆ นั้น นะ

บรรดาคนที่ไปหย่อนบัตรให้นายกรัฐมนตรีเรานั้น มีจำนวนมากขนาดไหน คนละห้าหมื่น ๆ นี้ แล้วผู้ใดได้รับเงินจากนายกรัฐมนตรีห้าหมื่นบาทนั้น ให้มาบอก หลงตาบัก ถ้าเป็นความจริงอย่างนี้แล้ว เราจะไปเอนนายกรัฐมนตรึมาเลยทีเดียว ไม่ ต้องให้พี่น้องทั้งหลายยกลำบากลำบากบนแหละ เราจะติดตามไปเอนนายของเรา นายก

คนนี้ก็เป็นผู้สะอาดสะอาดมาตั้งแต่ดั้งเดิม แล้วเอาเงินให้เขาคคนละห้าหมื่น ๆ เป็นความจริงหรือ เราจะถามจริง ๆ นี้นะ

เดี๋ยวนี้เราเชื่อก่อนถามแล้วนะ บอกว่าไม่มีเลยที่ท่านผู้นี้จะเอาเงินไปให้เป็นค่าจ้างรางวัลให้เขามาหย่อนบัตรให้ตัวเองคนละห้าหมื่น ๆ พี่น้องทั้งหลายก็เชื่อแน่อีก ผู้หย่อนบัตรหย่อนด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้หย่อนด้วยเงินห้าหมื่นบาทนะ เป็นค่าจ้างรางวัลอย่างนี้ไม่มี อันนี้ก็บริสุทธิ์ ประชาชนมีจำนวนเท่าไร บรรดาบัตรที่หย่อนลงให้คุณทักษิณนี้บริสุทธิ์ด้วยกันทุกคน คุณทักษิณก็บริสุทธิ์ ไม่เคยเอาเงินให้ผู้หนึ่งผู้ใดห้าหมื่นหกหมื่นบาทดังที่เขาหาเรื่องราวอยู่เวลานี้ จะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ไม่รู้แหละ แต่เขาพูดหาเรื่องใส่คุณทักษิณ ฟังว่าจะเกิดเรื่องราวฟ้องร้องกัน

ฟ้องไปหาอะไร เอาประชาชนยืนยันก็แล้วกันนี่นะ ปากใครเป็นคนสกปรกมันก็เลอะปากมันเอง เผาปากมันนั่นเอง อย่าไปฟ้องให้เสียเวลาลำเวลา ธรรมมีอยู่ นี้เรียกว่าพูดเป็นธรรม ใครพูดไม่จริง หาเรื่องว่าคุณทักษิณเอาเงินไปจ้างประชาชนให้มาหย่อนบัตรให้ คุณทักษิณไม่ได้จ้างหนึ่ง ประชาชนก็ไม่ได้รับเงินจากคุณทักษิณเพราะไม่ได้จ้างหนึ่ง ประชาชนหย่อนบัตรให้คุณทักษิณเป็นนายกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทั่วหน้ากันหนึ่ง นี้สะอาดใหม่พิจารณาซิ

ผู้ที่มาหาเรื่องว่า คุณทักษิณให้เงินผู้ที่มาหย่อนบัตรคนละห้าหมื่น ๆ อันนี้เราพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมานะ เราไม่ได้หาเรื่องอะไร เราได้ยินยังงี้เราก็พูดอย่างนั้น เราไม่ได้หาเรื่อง ความเป็นธรรม ได้ยินยังงี้ก็พูดอย่างนั้น นี่มาหาเรื่องยุเหย่เตะถีบยืนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา นะ ปากสกปรกปากเปรตปากผีมาจากไหนก็ไม่รู้ นะ ปากนี้มันปากคิกปากคะนองเพื่อทำความล่มจมให้แก่ชาติบ้านเมืองตลอดมานะ แล้วปัจจุบันนี้กำลังเห่าวอก ๆ อยู่ในถึงขยะ เห่าประชาชนทั้งประเทศอยู่ในถึงขยะ วอก ๆ พอเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ค้นฟัน เราอยากจะไปหาต่อมาทั่วประเทศไทยเรา ต่อรังหนึ่งมันมีก็ตัวเอาไปโยนในหลุมถึงขยะที่มันเห่าวอก ๆ ให้ต่อฟาดมันหลงทิศหลงทางไปทั้งโคตรทั้งแช่มแลเลย มันทำไมเป็นปากคิกปากคะนองปากทำลายชาติบ้านเมือง

เขาช่วยชาติบ้านเมืองกันทั่วประเทศ คนที่ไปหย่อนบัตรให้นายกรัฐมนตรีก็คือคนช่วยชาติ ไม่ใช่คนทำลายชาติ นายกรัฐมนตรีที่สมัครนี้ก็สละเงินออกไปมากน้อยเพียงไร ไม่ใช่คนทำลายชาติ คนช่วยชาติ นี่มาเห่าวอก ๆ อะไร เอาความเจริญมาจากไหน หาว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้เงินแก่พี่น้องทั้งหลาย มันได้ผลประโยชน์อะไร เอาความจริงออกมาซิ ถ้าเป็นความจริงแล้วเราจะยกผลประโยชน์ให้เลย แม้ตกหลุมอยู่ในถานนั้นก็ตาม กำลังต่อพืดกันอยู่นั้น เราจะไล่ต่อไล่ทั้งโคตรต่อแช่ต่อ มึงมากัดทำไมลูกศิษย์คุณนี้ มันปากสะอาดมึงมาหากัดอะไร จะว่าอย่างนั้นนะ

อันนี้อาจจะเป็นดังที่ต่อมันตามกัตนั้นแหละ มันน่ากัตมันก็กัต น่าต่อมันก็ต่อ เพราะปากสกปรกปากทำลาย ปากทำลายนี้ปากทำลายชาติด้วยนะ มีเงื่อนไขที่จะทำ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่ปากที่ว่า คุณทักษิณจ้างคนไปหย่อนบัตร คนละห้าหมื่น ๆ มีสิริมงคลที่ตรงไหน นอกจากการทำลายด้วยปากอันนี้เท่านั้น ปาก อันนี้มันเคยทำลายมามากแล้วนี่นะ เราคิดย้อนหลังก็ได้เราไม่ไปพูดกับใครแหละ ปาก อันนี้มันเคย นิสัยสันดานปากสกปรก ปากแหย่ปากแทงปากทะเลาะเบาะแว้ง ปากยุ แหย่ก่อกวน ปากอันนี้เป็นปากทำลายชาติ พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ

ที่ว่าหาเรื่องใส่คุณทักษิณเอาเงินให้ห้าหมื่นบาทนี้ พี่น้องทั้งหลายฟังเอานะ นี่ละ เป็นพยานของคุณทักษิณหมดทุกคนบรรดาผู้หย่อนบัตร เพราะไม่ได้เงินจากคุณทักษิณ หย่อนลงด้วยความบริสุทธิ์ใจ แล้วเสียหายไปไหน หย่อนลงเพื่อชาติบ้านเมือง ไอ้ผู้ที่มา หาเรื่องว่าคุณทักษิณเอาเงินให้เป็นรางวัลหรือเป็นค่าจ้างแก่ผู้มาหย่อนบัตร นี่ตัวทำลาย ชาติ เขาไม่มีหาเรื่องใส่เขา คนนี้ต้องเป็นคนหาเรื่องตลอดเวลา นิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย อยู่ในเมืองไทย เมืองไทยจม ยุแหย่อย่างนี้นาน ๆ เมืองไทยจม เราอยากจะพูดให้สนุก กับไอ้หยองเราฟัง ถ้าคนไม่ฟังเราพูดให้ไอ้หยองฟังก็ได้ ไล่มันลงทะเลอย่าให้มันอยู่ หนักประเทศไทยเรา ปากแบบนี้ ปากไอ้หยองมันไม่ได้เท่านั้น เहांแบบนี้ปากสกปรก ปากไอ้หยองहांไม่ได้ทำความเสียหาย ปากอันนี้हांทำลายคนทั้งประเทศ ร้ายแรงยิ่ง กว่าปากไอ้หยองเราเป็นไหน ๆ พวกกันจำเอานะ

นี่พูดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอันนี้ พูดถึงเรื่องอะไรมันก็เกี่ยวข้องมา มันเกี่ยวโยงมา เรื่องอรรถเรื่องธรรมต้องพูดไปอย่างนี้ ไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก จึงเรียกว่าธรรม ไม่งั้นเป็นที่ตายใจหรือกราบไหว้บูชา ของโลกไม่ได้ เราต้องพูดเป็นธรรม ตายก็ตายเป็นธรรม เป็นก็เป็นเป็นธรรมอย่างนี้ จึง เรียกว่าธรรม ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ นี่ได้ยินมาอย่างนั้นนะ เรื่องเข้ามาหาเรา เราเป็น คนกลาง เป็นผู้นำธรรมคือความสัตย์ความจริงออกแก่พี่น้องทั้งหลาย ประกาศให้ทราบ ท้าหน้ากันตลอดมาไม่ว่าเรื่องใด ๆ เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องสมควรจะประกาศให้พี่น้องทั้ง หลายได้ทราบทั่วหน้ากัน เพราะเป็นเรื่องร้ายแรง เป็นเรื่องทำลายชาติของเราโดยตรง ด้วยปากเพียงปากเดียวก็ตาม เหมือนระเบิดลูกเดียวเปรี้ยงลงไปนี่เมืองไทยจมได้ ปาก นี้เป็นปากกระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอน จะทำลายชาติไทยโดยตรง ให้พวกกันจำเอาไว้

เราต้องพูดตามเรื่องความจริง เพราะเราเป็นผู้ช่วยทั้งชาติทั้งศาสนามาตั้งแต่วัน อ้อนวันออก ช่วยตัวเองก็ช่วย ช่วยชาติช่วยศาสนาก็ช่วย เวลานี้กำลังนำพี่น้องทั้งหลาย ทางด้านศีลด้านธรรม เพราะจิตใจมันอ่อนแอทางด้านศีลด้านธรรมก็กำลัง ปลูกกันทาง ด้านศีลด้านธรรมและสมบัติเงินทองข้าวของ เวลานี้กำลังเอียงจะล้มจม เป็นเพราะอะไร

ล่มจมนี้พิจารณาเอาซิ นี่กำลังฟื้นฟู นี่ก็ได้แสดงให้เห็นน้องทั้งหลายฟัง ให้เข้าใจทั่วหน้ากัน นี่ได้ยินว่าอย่างนั้นนะ ว่านายกเราเอาเงินไปจ้างบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ไปหย่อนบัตรให้คนละห้าหมื่น ๆ เป็นความจริงไหม ถ้าเป็นความจริง เอ้า เอามาเสนอหลวงตาบัว แล้วหลวงตาบัวจะไปฟาดคุณทักษิณให้แหลกเลยเทียวนะ อ้าว คุณทักษิณผิดนี่ คุณทักษิณเอาเงินไปจ้างเขาทำไม การหย่อนบัตรไม่ได้หย่อนด้วยค่าจ้างรางวัล เราจะไปจับเอาคุณทักษิณเลยไม่ต้องหาตำรวจ หลวงตาบัวไปจับเอง เอาคุณทักษิณมาฟาดหลังแตกไปเลย เข้าใจหรือ

ถ้าหากว่าคุณทักษิณไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ฟาดผู้ที่ปากมันเก่ง ๆ ให้ปากมันแตกหมดทั้งโคตรมัน มันหาเรื่องอะไรใส่ชาติบ้านเมือง คนหนึ่งจะกำลังก้าวเดินเพื่อชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง แล้วมันมาทำลายทำไม เผาบ้านเผาเมืองอะไร เปรตตัวไหนให้ถามหามา อันนี้เราก็ก้ออีกเหมือนกันถ้าเราได้อ้วมัน อย่าว่าแต่จับคุณทักษิณมาหวดหลังเลย อันนี้จะหวดหน้าผากมันเลย ถ้ามาเท่าไม่เป็นเรื่องเป็นราว เท่าหาความจริงไม่ได้ เท่าเพื่อทำลายชาติบ้านเมือง ปากนี้เป็นปากทำลายชาติ ปากนิวเคลียร์ นิวตรอน ไม่ควรให้อยู่หน้าประเทศไทย คนประเภทนี้จะทำลายชาติได้อย่างมากมาย ถ้ามีสองคนขึ้นไป นี่นิวเคลียร์สองลูกแล้วนะ สามคนสี่คนนิวเคลียร์นิวตรอนสามสี่ลูก เมืองไทยจม จากปากประเภทนี้ ให้พากันจำไว้ทุกคน

เป็นเสนียดจัญไรมากปากประเภทนี้ ปากทำลายคนทั้งประเทศ คุณทักษิณคนเดียวถูกทำลายก็เท่ากับทำลายคนไทยทั้งประเทศ เพราะไม่ใช่ความจริงตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา นี่นะ ถ้าเป็นความจริงเราจะจับคนทั้งประเทศนี้มาหวดให้มันหลังแตกไปหมดเลย เพราะมันไม่เสียหายมาก เพียงที่ว่านี่นะ เราจะหวดได้ ถ้าเป็นความเสียหายมากฟาดมันลงทะเลเลย พากันจำเอานะ

ให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างนี้ละชาติไทยของเรา ผู้ที่กตที่ถ่วงนี้มีน้อยมาก มันจะทำลายจะกลืนบ้านกลืนเมือง กลืนทั้งชาติทั้งศาสนา นี่ตัวสำคัญมาก แล้วแย็บออกช้องนั้นแย็บออกช้องนี้ ที่จะทำให้เจริญต่อบ้านต่อเมืองไม่มี มีแต่การกีดกัน ทำลาย ปากเปรตปากผี คนเปรตคนผี ไม่ควรจะอยู่ในเมืองไทยเราให้หนักเมืองไทยคนประเภทนี้เอาละ พุดเพียงเท่านี้เสียก่อน นอกจากได้เหตุได้การณ์อะไรมาออกอีก

ที่เราพุดตะกิ้นนี้เรื่องการหย่อนบัตร หลงลืม ๆ วนไปวนมาอยู่ไม่ได้เรื่องนะ ถ้าหากว่าความจดความจำแต่ก่อนนี้ฟุ้งทะเลเลย อันนี้ไปหลงนั้นชดนี้จึงไม่สะดวก หลงหน้าหลงหลัง (กราบเรียนที่หลวงตาพุด คือทางโน้นเขาหาว่าคุณทักษิณให้เงินเดือน ส.ส.เดือนละห้าหมื่น เขาหาว่าอย่างนี้ครับผม ไม่ใช่ไปจ้างเลือกตั้งครับ) เอ้า แก่ช่าวนี้ ฟัง นี่ได้ทราบข่าวลัด ๆ กันมานี้ว่า ไม่ใช่คุณทักษิณให้เงินแก่ผู้หย่อนบัตรนะ ให้เงิน

แก่ ส.ส.เดือนละห้าหมื่นบาท อันนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันกับที่วานั้น ถ้าสมมุติว่าไปโจษจันหรือหาเรื่องใส่เขาว่า คุณทักษิณให้เงินแก่ผู้ไปหย่อนบัตรห้าหมื่นบาทฉันใด ที่ว่าคุณทักษิณให้เงินแก่ ส.ส.เดือนละห้าหมื่นบาทก็ฉันนั้นเหมือนกัน เหลวไหล ผิดกันทั้งนั้น ให้จำเอานะ

มีแต่คำพูดทำลายทั้งนั้น แง่ไหนเป็นแง่ทำลาย ๆ ทั้งนั้น ทำลายชาติบ้านเมืองมันปากไหนนะปากนี้ล่ะ มันเคยทำลายมามากขนาดไหนแล้วเราก็สงสัย เพราะเราไม่ไปเกี่ยวข้อง มันเคยทำลายมามากขนาดไหนแล้วมันยังจะทำลายอยู่หรือ โอ้ย มันเหมือนเปรตเหมือนผี เลยกว่าเปรตผีไปอีกนะ ในสายตาของธรรม เอาธรรมเข้าจับเอาธรรมเข้าว่าชิ ไม่ควรที่จะมาพูดอย่างนี้ได้เลย คนถ้าว่าปฏิญาณตนเพื่อเป็นความดีความดีเป็นคนของชาติบ้านเมือง หรือควรจะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตของชาติบ้านเมือง อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ควรจะพูดอย่างนี้เป็นอันขาด เสียหายมาก เป็นการสังหารชาติไทยของเราโดยตรงซึ่งหาความจริงไม่ได้เลย ใครอย่าฟัง เด็กอมมือเขาก็ไม่พูดอย่างนี้ นี้เร็วกว่าเด็กอมมือเสียอีกจะว่าไฉน

เด็กอมมือมีคนไหนมาพูดว่า คุณทักษิณให้เงิน ส.ส.เดือนละห้าหมื่น ๆ มีเด็กคนไหนมาพูด นอนอยู่ที่นี่ก็ไม่พูด นอนเห็นไหม นอนอยู่เขาก็ไม่พูด นอนเขาก็ไม่พูด ชี้เขี่ยเขาก็ไม่พูด อันนั้นมันพูดได้ทุกระยะพวกเปรตพวกผีนี้ มันทำลายชาติบ้านเมือง ทำลายไม่หยุดนะ คอยกีดคอยขวางคอยกันคอยเตะ คอยถีบคอยยัน จะหาความเจริญรุ่งเรืองหนุนชาติไทยของเราไม่มี มันยังงั้นเป็นอย่างนั้น ยังต้องการเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมหรือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่าเทวทัตนั้นเราจะเชื่อ ถ้าว่าใหญ่กว่าเทวบุตรเทวดานั้นไม่เชื่อเลย คนประเภทนี้เป็นไม่ได้ นอกจากเป็นอาจารย์ของเทวทัตทำลายทั้งพระพุทธเจ้า ทั้งศาสนาไปพร้อมเทวทัต

แต่เทวทัตยังเห็นโทษนะ เมื่อไปสุดขีดไปไม่ไหวแล้วก็กลับมาขอขมาพระพุทธเจ้าด้วยความเห็นโทษจริง ๆ แล้วตั้งที่กล่าวนั้นในตำรามีไม่พูดไปมากแหละ นี่กล่าวถึงว่าด้วยความเห็นโทษจริง ๆ อันนี้เมื่อไรจะเห็นโทษ เหล่านี้เป็นความผิด ถ้าจะเห็นก็ให้เห็นเสียนะ ธรรมประกาศล้นอยู่เวลานี้คือความไม่ผิด อย่ามาใช้ในเมืองไทยเรา เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งชาติ ต้องส่งเสริมชาติไทยของเราถึงถูก อย่ามาทำลายชาติไทยแบบนี้ ดูไม่ได้เลย เร็วกว่าเทวทัตอีกนะ เอาละแก้ข่าวหมดแล้ว

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd